

- 853 Điều dưỡng
- 854 Nhà trẻ
- 855 Nuôi trẻ mồ côi, người tàn tật, mất sức
- 856 Nuôi dưỡng thương binh
- 857 Trại cải tạo lao động
- 858 An dưỡng
- 859 Nghỉ mát.

## 9 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ VÀ CÁC TỔ CHỨC QUẦN CHÚNG

- 910. Quản lý Nhà nước
- 920 Đảng, đoàn thể
- 930 Các tổ chức quần chúng.

T. M. Hội đồng Chính phủ  
K. T. Thủ tướng Chính phủ

*Phò thủ tướng*  
**LÊ THANH NGHỊ**

## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

### CHỈ THỊ số 45-TTg ngày 8-3-1974 về công tác trồng cây xanh ở các đô thị.

Từ sau ngày miền Bắc được giải phóng, công tác trồng cây làm xanh tươi lại đất nước đã được Trung ương Đảng, Chính phủ và nhất là Hồ Chủ tịch hết sức quan tâm. Đảng và Chính phủ đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị vạch ra phương hướng và nhiệm vụ cho công tác trồng cây, gây rừng thực hiện việc trồng cây trong cả nước.

Công tác cây xanh đô thị là một bộ phận của công tác trồng cây của đất nước. Đến nay các thành phố, thị xã, thị trấn đã tích cực đẩy mạnh công tác cây xanh và đạt được một số thành tích bước đầu:

— Đã trồng được nhiều cây bóng mát, cây phong cảnh cho đường phố, khu nhà ở, những nơi sinh hoạt văn hóa công cộng. Trồng được những đai cây xanh ở ngoại ô có tác dụng phòng

hộ cho thành phố. Trong những năm 1965 về trước một số thành phố, thị xã đã xây dựng công viên, vườn hoa bằng cách cải tạo những khu đất hoang và ao hồ mất vệ sinh thành vườn hoa đẹp đẽ. Nhờ đó mà diện tích cây xanh đô thị được tăng lên gấp từ 3 đến 5 lần so với thời gian trước ngày miền Bắc được giải phóng.

— Công tác trồng thêm cây và xây dựng các công viên, vườn hoa ở đô thị vừa qua đã có nhiều tác dụng cải tạo điều kiện khí hậu, phục vụ đời sống nhân dân một cách thiết thực như chống nóng bức, gió rét, bụi bặm, tiếng ồn; làm trong sạch không khí, đồng thời cũng đã tạo ra những nơi vui chơi, giải trí lành mạnh phục vụ số đông quần chúng, qua đó thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta.

Tuy vậy, trong hoàn cảnh đất nước trải qua cuộc chiến tranh phá hoại tàn khốc của giặc Mỹ công tác cải tạo và xây dựng đô thị bị đình đốn, công tác cây xanh không phát triển. Nơi nào nhận thức được lợi ích của cây xanh đô thị và quan tâm chỉ đạo thì phong trào trồng cây, bảo vệ cây và các công viên, vườn hoa làm được tốt, điển hình là Hà-nội, Hải-phòng. Nhiều nơi công tác cây xanh không được chú ý, không có tổ chức chuyên trách, thiếu kế hoạch ươm và trồng cây, nên khi cần đến đã phải về Hà-nội để mua. Nhiều nơi đã trồng cây một cách tùy tiện và không đúng phương hướng như phát triển nhiều loại ăn quả (uhân, vải) vào trong các nội thị làm mất vệ sinh, những nơi cần trồng cây vệ sinh cách ly lại trồng những loại phong cảnh, những nơi có yêu cầu cao về sinh hoạt văn hóa và ý nghĩa lịch sử lại trồng loại cây phòng hộ. Nhiều nơi cây trồng không đúng tiêu chuẩn quy phạm xây dựng đô thị đã làm hư hỏng nhà cửa và các hệ thống công trình ngầm, hạn chế ánh sáng và gió mát.

Hiện nay miền Bắc nước ta đang bước vào một thời kỳ mới, thời kỳ nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội chủ nghĩa, các đô thị sẽ được xây dựng to lớn theo đà phát triển công nghiệp. Công tác cây xanh ở đô thị cần phải phát triển mạnh để đáp ứng các yêu cầu phục vụ sản xuất, phục vụ đời sống của nhân dân đô thị. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Ủy ban hành chính tỉnh, thành,

các Bộ, các ngành liên quan quán triệt mục đích, ý nghĩa và phương hướng nhiệm vụ của công tác cây xanh đô thị và có biện pháp cụ thể để đưa công tác cây xanh đi kịp với kế hoạch phục hồi và cải tạo các đô thị.

## I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU CÔNG TÁC CÂY XANH ĐÔ THỊ

Chính sách phát triển công tác cây xanh đô thị là phục vụ cải thiện môi trường sống, kết hợp lợi ích kinh tế và yêu cầu phòng không nhân dân và quốc phòng.

— Trồng cây xanh nhằm cải tạo điều kiện vi khí hậu cho đô thị như chống nóng, chống gió bão, chống khói bụi... góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân đô thị.

— Trồng cây và xây dựng vườn hoa, vườn cây, tạo ra những nơi thoáng mát phục vụ nhân dân nghỉ ngơi, giải trí và làm tăng vẻ đẹp của đô thị.

— Trồng cây đô thị kết hợp với lợi ích kinh tế như thu hoạch gỗ, dược liệu, hoa quả v.v...

— Trồng cây đô thị tạo điều kiện tốt cho công tác nguy trang phòng-hóa, phòng không nhân dân và quốc phòng.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC TRỒNG CÂY XANH Ở CÁC ĐÔ THỊ

1. Trồng thêm nhiều cây, nhanh chóng làm xanh tươi các đường phố, khu ở, những nơi sinh hoạt công cộng, đặc biệt chú trọng các khu xí nghiệp công nghiệp. Thực hiện : « Đâu có người ở, làm việc, vui chơi, giải trí là ở đâu có cây xanh trồng theo quy hoạch »

2. Cây xanh trồng ở các đô thị, chủ yếu là dùng thực vật nước ta thể hiện sắc thái phong cách nhiệt đới và nghệ thuật cây xanh Việt-nam.

3. Công tác trồng cây xanh đô thị cần dựa vào sự đóng góp của quần chúng nhân dân đô thị như trồng cây, lao động xây dựng các vườn hoa, bảo vệ và chăm sóc cây cối dưới sự hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên trách

## III. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÔNG TÁC TRỒNG CÂY XANH Ở CÁC ĐÔ THỊ TRONG THỜI GIAN 2 NĂM 1974 — 1975

a) Nhiệm vụ của cơ quan phụ trách trồng cây xanh ở các đô thị.

### 1. Xây dựng tốt các vườn ươm cây

Các thành phố, thị xã phải xây dựng một vườn ươm cây với nhiệm vụ là gieo ươm các loài cây thích hợp với yêu cầu đô thị (cây bóng mát đường phố, cây trồng phòng cảnh, cây cảnh lý vệ sinh...).

Nơi nào đã có vườn ươm, cần phải củng cố và sớm đưa vào sản xuất cây trồng.

Nơi nào chưa có thì Ủy ban hành chính tỉnh, thành chỉ đạo đơn đốc cơ quan chuyên trách tiến hành xây dựng ngay một vườn ươm.

2. Xây dựng các tổ, đội, xí nghiệp chuyên trách trồng và quản lý cây xanh đô thị :

Tất cả các thành phố, thị xã, thị trấn lớn phải có tổ chức chuyên trách công tác cây xanh.

Tùy theo quy mô và yêu cầu của công tác cây xanh ở từng đô thị mà có hình thức tổ chức khác nhau : tổ, đội, xí nghiệp cây xanh dưới sự chỉ đạo nghiệp vụ của cơ quan quản lý xây dựng đô thị, quản lý nhà đất và công trình công cộng.

Ngoài công tác củng cố các tổ chức chuyên trách, cần chú trọng công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ và công nhân của ngành.

3. Trồng thêm nhiều cây, nhanh chóng làm xanh tươi các đường phố, khu nhà ở, trong và xung quanh các xí nghiệp công nghiệp và những nơi sinh hoạt công cộng.

Nhiệm vụ cụ thể là trồng lại cây bóng mát đường phố bị hư hại trong chiến tranh, trồng dặm hoặc thay thế hoàn toàn những đường cây bị giẻ cỗi, sâu bệnh.

4. Sửa sang lại các vườn hoa, công viên hư hại trong chiến tranh để sớm tạo ra những nơi vui chơi và sinh hoạt văn hóa cho quần chúng.

Các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố cần chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện công tác trồng cây xanh ở các đô thị, hàng năm lập kế hoạch đầu tư cho công tác trồng cây xanh ở đô thị

trước mắt chú ý đầu tư cho vườn ươm cây và trang bị kỹ thuật trồng cây.

**b) Nhiệm vụ các ngành đối với công tác trồng cây xanh ở các đô thị.**

Công tác cây xanh đô thị có nhiều mặt nghề thuật, kỹ thuật phức tạp liên quan tới nhiều ngành như kiến trúc, lâm nghiệp, văn hóa, y tế v.v... Để phát triển công tác làm xanh tươi đất nước ta, cần có sự cộng tác của nhiều ngành. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các ngành có liên quan thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

1. Ngành xây dựng có nhiệm vụ chỉ đạo công tác cây xanh ở các đô thị; trước mắt cần chú ý công tác lập kế hoạch ươm và trồng cây, quản lý công viên, vườn hoa và chỉ đạo thực hiện các đồ án thiết kế quy hoạch trồng cây đô thị; kết hợp cùng Bộ Y tế, Tổng cục Lâm nghiệp, Ủy ban Nông nghiệp trung ương, Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và các trường đại học nghiên cứu khoa học cây xanh đô thị, quy trình quy phạm trồng cây ở đô thị và ở các khu cách ly công nghiệp. Tiến hành điều tra toàn bộ hiện trạng cây xanh của các thành phố, thị xã, thị trấn, các khu đất dự kiến xây dựng mới (gồm công tác lập bản đồ hiện trạng cây cối và thuyết minh đánh giá chất lượng) để làm cơ sở cho công tác quy hoạch cây xanh. Trong khi điều tra, cần chú ý phát hiện những loài cây có quý, có hạt giống để thu hái về gieo ươm trồng cho đô thị.

2. Ngành lâm nghiệp có nhiệm vụ hướng dẫn các tỉnh, thành về kỹ thuật gieo, ươm, trồng và giải quyết giống cây; trước mắt là nghiên cứu chọn lọc các loài cây rừng để đưa về trồng ở đô thị, làm cho đô thị nước ta phong phú về các loài cây phong cảnh, cây vệ sinh cách ly, cây chịu được môi trường sản xuất của các khu công nghiệp (chịu khói, bụi, các tạp chất hóa học ở dạng khí và nước, bụi) v.v...; phối hợp với Bộ Xây dựng chỉ đạo các địa phương trồng cây cho những vùng ngoại thị và các xí nghiệp công nghiệp ở ngoài địa giới hành chính các đô thị.

3. Ngành văn hóa chỉ đạo các địa phương, tổ chức tốt nội dung hoạt động văn hóa ở các công viên vườn hoa của đô thị.

Các ngành, các địa phương khi xây dựng các công trình ở đâu đều phải thực hiện nhiệm vụ trồng cây xanh ở đó.

Thành phố Hà-nội, Hải-phòng đã có nhiều kinh nghiệm về công tác cây xanh đô thị cần giúp các địa phương đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật và nghệ thuật trồng cây, quản lý cây xanh vườn hoa.

Công tác trồng cây xanh có tầm quan trọng trong sự nghiệp phục hồi, cải tạo và xây dựng mới các đô thị nước ta trong giai đoạn hiện nay. Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các cấp, các ngành có liên quan cần có biện pháp và kế hoạch cụ thể thực hiện những nhiệm vụ được phân công, thực hiện thắng lợi lời dạy của Hồ Chủ tịch về công tác trồng cây.

Hà-nội, ngày 8 tháng 3 năm 1974

K. T. Thủ tướng Chính phủ  
Phó thủ tướng  
ĐỖ MƯỜI

**CHỈ THỊ số 47-TTg ngày 13-3-1974 về công tác hợp đồng kinh tế năm 1974.**

Từ khi hòa bình được lập lại, nền kinh tế miền Bắc đang được khôi phục và phát triển. Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được, chúng ta đã có nhiều thiếu sót, đặc biệt trong khâu quản lý kinh tế cũng như khâu chấp hành pháp chế kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Để bảo đảm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ khôi phục và phát triển kinh tế, nghị quyết 22 của Trung ương Đảng đã đề ra nhiệm vụ phải đưa công tác quản lý kinh tế vào nề nếp và cải tiến một bước cho phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực hiện chặt chẽ chế độ hạch toán kinh tế.

Theo tinh thần trên, Hội đồng Chính phủ đã có nghị quyết số 23-CP ngày 18-2-1974 về kế hoạch Nhà nước và ngân sách Nhà nước năm 1974. Thủ tướng Chính phủ nhắc các ngành, các cấp phải coi trọng việc chấp hành chế độ hợp

09667932

Tel: +84-8-3845 6684 \* www.ThuVienPhapLuat.com

LawSofit